



A: QUAN SÁT

Kỹ năng	Để có thể vượt qua bài thi...
A1 Quan sát qua vai	Trước khi đổi hướng, cần đường hoặc lái xe ra khỏi lề đường, hãy kiểm tra để đảm bảo điểm mù phía bên đó không có trở ngại bằng cách quan sát qua vai.
A2 Liếc mắt quan sát	Luôn phải liếc mắt khi lái xe, đặc biệt khi đến gần những khu vực có thể có nguy hiểm, chẳng hạn như giao lộ và lối qua đường dành cho người đi bộ.
A3 Quan sát qua gương	Quan sát qua gương khi đổi làn, rẽ hoặc rời khỏi – hoặc tấp vào – lề đường.
A4 Quan sát 360°	Trước khi lùi xe, hãy quan sát toàn bộ xung quanh xe (360 độ) để đảm bảo khu vực xung quanh xe không có trở ngại.
A5 Hướng di chuyển	Luôn đưa mắt về hướng bạn đang hoặc sẽ đi chuyển.
A6 Lùi xe	Khi lùi xe, hãy quan sát theo hướng xe lùi và đôi khi phải liếc mắt về phía trước khi cần thiết.
A7 Nhận biết nguy hiểm	Xác định mọi yếu tố trong môi trường lái xe có thể gây nguy hiểm cho bạn và những người tham gia giao thông khác.
A8 Khác	Áp dụng cho bất kỳ lỗi quan sát nào khác không được liệt kê ở trên.

B: GIỚI HẠN KHOẢNG CÁCH

Kỹ năng	Để có thể vượt qua bài thi...
B1 Cẩn làn	Chọn làn xe phù hợp, hợp pháp và an toàn cũng cho tầm nhìn tốt và đảm bảo giới hạn khoảng cách an toàn giữa các xe.
B2 Khoảng cách với xe trước	Duy trì khoảng cách an toàn giữa xe của bạn với xe phía trước.
B3 Dừng quá gần/quá xa	Giữ khoảng cách thích hợp giữa xe của bạn và bất kỳ xe nào đang dừng phía trước.
B4 Khoảng trống	Chọn khoảng trống thích hợp khi lưu thông mà không khiến những người tham gia giao thông khác phải điều chỉnh tốc độ và/hoặc cần đường, duy trì khoảng cách an toàn khi tình hình giao thông cho phép và theo quy định của pháp luật.
B5 Đè vào vạch qua đường	Dừng xe phía sau vạch dành cho người đi bộ để tránh cản trở người đi bộ sang đường.
B6 Cẩn khi đánh lái	Lái xe theo làn đường phù hợp trong suốt chiều đi của bạn và kết thúc ở đúng làn đường đó. Không đánh lái rộng hoặc lái "cắt mặt".
B7 Vạch qua đường đang có người	Dừng xe trước khi lấn vào phần vạch qua đường đang có người.
B8 Xác định vị trí thao tác	Khi đổi làn, rẽ, dừng hoặc đỗ xe, hãy đảm bảo xe bạn ở vị trí an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác. Hoàn thành thao tác ở một vị trí an toàn.
B9 Khác	Áp dụng cho bất kỳ lỗi giới hạn khoảng cách nào khác không được liệt kê trong phần này.
B10 Vị trí dừng	Bạn phải dừng đúng khoảng cách so với vị trí dừng theo luật. Tham khảo phần "dừng ở giao lộ" trong hướng dẫn Học lái xe thông minh để biết thêm chi tiết.
B11 Cẩn đường – Bãi đỗ xe	Khi lái xe vào bãi đậu xe, phải tìm vị trí cho xe để đảm bảo dễ tìm thấy xe, tuân thủ các biển báo/áp phích hướng dẫn và dành khoảng trống cho những người tham gia giao thông khác.
B12 Quay đầu 3 điểm/ Quay đầu 180 độ (MC)	Bạn phải hoàn thành một cách hiệu quả và an toàn thao tác quay đầu 3 điểm (quay đầu 180 độ dành cho xe máy). Tham khảo hướng dẫn Học lái xe thông minh.
B13 Lề đỗ xe	Khi đỗ xe, hãy chừa đủ không gian cho các phương tiện và vật thể khác, đỗ sát lề đường, không lấn sang vạch kẻ đường và đảm bảo tuân thủ các quy định.
B14 Băng qua đường sắt (xe máy)	Băng qua đường ray xe lửa ở một góc an toàn để tránh lốp xe của bạn bị kẹt vào đường ray.

C: TỐC ĐỘ

Kỹ năng	Để có thể vượt qua bài thi...
C1 Duy trì tốc độ	Lái xe ở tốc độ ổn định, nằm trong giới hạn tốc độ cho phép và phù hợp với các điều kiện trên đường.
C2 Không dừng hoàn toàn	Dừng hẳn xe khi cần thiết (tại biển báo dừng, đèn đỏ và khi ra khỏi bãi đậu xe).
C3 Đèn vàng	Khi đèn giao thông chuyển sang màu vàng, bạn phải dừng lại trước khi đi vào giao lộ, trừ khi bạn không thể dừng kịp một cách an toàn.
C4 Tăng/giảm tốc	Bạn phải tăng/giảm tốc mượt mà, không dừng hoặc giảm tốc khi không cần thiết.
C5 Sang số	Bạn phải chọn số hiệu quả nhất và chuyển đổi giữa các số một cách mượt mà và an toàn. Không thay đổi hướng của số (ví dụ: tiến sang lùi) khi xe đang di chuyển và không chạy trốn khi xe đang ở số mo hoặc đang đạp ly hợp (hộp số sàn).
C6 Trượt lùi	Bạn phải sử dụng đúng phanh và hệ thống kiểm soát sang số để tránh xe bị trượt lùi khi đang trên dốc.
C7 Khác	Áp dụng cho bất kỳ lỗi kiểm soát tốc độ nào khác không được liệt kê trong phần này.
C8 Đặt hờ chân phanh	Khi phát hiện khả năng có nguy hiểm, hãy nhấc chân khỏi bàn đạp ga và đặt hờ lên phanh để sẵn sàng dừng xe. Ngoài ra, hãy đạp phanh đến khi xe dừng lại.
C9 Phanh tay	Gài hãm phanh tay khi đỗ xe và nhả hãm phanh trước khi đi chuyển.

D: LÁI XE

Kỹ năng	Để có thể vượt qua bài thi...
D1 Điều khiển lái chung	Luôn duy trì kiểm soát vô lăng. Tham khảo phần "Lái xe" trong hướng dẫn Học lái xe thông minh. Tránh nghiêng xe hoặc bánh xe sang trái khi chờ rẽ trái.
D2 Khác	Áp dụng cho bất kỳ lỗi lái xe nào khác không được liệt kê trong phần này.
D3 Vị trí vô lăng	Đánh lái các bánh trước theo hướng thích hợp khi đỗ trên dốc. Không đánh lái bằng một tay đặt phía bên trong vô lăng.
D4 Dịch chuyển trọng tâm (xe máy)	Khi xe đang di chuyển, hãy để chân lên các thanh gác chân và duy trì tư thế lái phù hợp.

E: GIAO TIẾP

Kỹ năng	Để có thể vượt qua bài thi...
E1 Đèn báo	Sử dụng đèn xi-nhan để cho mọi người biết bạn đang định rẽ, chuyển làn, tấp vào hoặc rời khỏi lề đường.
E2 Cẩn thời gian	Bật đèn báo vừa đủ trước khi thực hiện hành động dự kiến để đưa ra cảnh báo, nhưng không quá lâu để tránh gây lúng túng cho những người tham gia giao thông khác.
E3 Tắt	Tắt đèn báo sau khi bạn đã hoàn thành xong thao tác.
E4 Khác	Áp dụng cho bất kỳ lỗi giao tiếp nào khác không được liệt kê trong phần này.

NGUYÊN NHÂN TRƯỢT BÀI THI

Kỹ năng	Không đáp ứng được các tiêu chí tối thiểu về kỹ năng lái xe được liệt kê trong từng mục năng lực chính: Quan sát, Giới hạn khoảng cách, Tốc độ, Lái xe và Giao tiếp.
Hành động nguy hiểm (DA)	Người lái có hành động hoặc không thao tác đầy đủ có thể dẫn đến va chạm hoặc mất kiểm soát xe. Nhân viên sát hạch hoặc phương tiện khác phải hành động mới tránh được va chạm.
Vi phạm (V)	Khi hành vi được quan sát vượt quá phạm vi của các tiêu chí áp dụng và thường là hành vi vi phạm có thể nhận vé phạt, ví dụ: Không dừng ở đèn đỏ.
Khác	Không điều khiển được phương tiện sau khi bắt đầu bài thi. Không sẵn sàng hoặc không thể thực hiện thao tác lái. Đâm va vào các vật thể, lái xe vượt lên lề đường/via hè.